

เป็นเรื่องแล้ว ขอสอบผอ.-รองผอ.สถานศึกษามีผลาด

นำเสนอเมื่อ : 21 เม.ย. 2558

ผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผอ.-รองผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ยื่นหนังสือทักท้วงขอสอบเฉลยคำตอบคลาดเคลื่อน ระบุทักท้วงถึง 11 ขอ
दानสถาบันออกขอสอบขอตรวจสอบก่อน

ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
ได้เปิดให้กลุ่มผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2558
ที่จัดสอบไปเมื่อวันที่ 14-15 ก.พ.2558 ซึ่งร้องขอตรวจสอบและเฉลยคำตอบในการสอบคัดเลือกดังกล่าวในวันที่ 9
และ 21 เม.ย.2558 นั้น วันที่(21 เม.ย.) ส.ต.ท.นพกร พุทธา รอง
ผอ.โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษฎณ์อนุสรณ์) ผู้แทนกลุ่มผู้เข้าสอบคัดเลือกฯ
ซึ่งได้เขาตรวจสอบและเฉลยคำตอบ กล่าววา ก่อนหน้านี้ตนได้เขาไปดูมาแล้ว
และพบว่าคำตอบหลายข้อมีความคลาดเคลื่อนจากเอกสารทางวิชาการ
จึงได้ร้องทุกขต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) สมานิตบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)
และพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ
ฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)
เพื่อขอให้ตรวจสอบการเฉลยคำตอบดังกล่าวไปแล้ว
สำหรับวันนี้มีกลุ่มผู้ร้องทุกข์จากทั่วประเทศเดินทางมาขอตรวจสอบและเฉลยคำตอบประมาณ 300 คน
ซึ่งหลังจากที่ได้เขาไปดูแล้วได้มีการมาพูดคุยและสรุปร่วมกันวา
เห็นความคลาดเคลื่อนของข้อสอบชุดนี้ทั้งพิมพ์คำถามผิด สะกุดผิด ไขตัวย่อผิด
และคำตอบคลาดเคลื่อนจากเอกสารทางวิชาการ จำนวน 11 ขอ

“ผมขอยกตัวอย่างคำเฉลยที่คลาดเคลื่อนแน่นอน คือ ข้อสอบถามว่านโยบายรัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสมานิตบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2557 ขอแรกคือขอใด ทาง มศว เฉลยวา
รักษาความมั่นคงของรัฐ แต่คำตอบที่ถูกต้อง คือ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ แค่นี้ก็ชัดเจนแล้ว
และยังมีข้ออื่น ๆ อีก

อย่างไรก็ตามทางกลุ่มผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นหนังสือทักท้วงในความคลาดเคลื่อนพร้อมเอกสารทางวิชาการเพื่อยืนยันคำต
อบที่ถูกต้องแก่ทาง มศว แล้ว และจะรวบรวมเอกสารส่งให้ เลขาธิการ กพฐ. สนช. และ รมว.ศึกษาธิการต่อไป”
ส.ต.ท.นพกรกล่าวและวา หลังจากได้ยื่นหนังสือทักท้วงต่อ มศว แล้ว ทาง มศว ยังไม่ให้อตอบใด ๆ
บอกเพียงขอไปตรวจสอบและจะส่งผลการตรวจสอบให้แก่ สพฐ.ภายในวันที่ 24 เม.ย.นี้
และหากเป็นความผิดพลาดของข้อสอบก็จะให้คะแนนฟรีกับทุกคนที่สอบ
แต่จะได้ขึ้นบัญชีและได้เขาสู่ตำแหน่งหรือไม่เป็นอำนาจของ เลขาธิการ กพฐ.
นอกจากนี้ยังมีประเด็นการขอคัดสำเนาข้อสอบและเฉลยคำตอบ ซึ่งผู้ร้องฯได้ยื่นเรื่องไว้แล้ว แต่ทาง มศว
ให้คำตอบวาต้องเป็นคำสั่งของ สพฐ.จึงยังไม่สามารถคัดสำเนามาได้

ด้าน รศ.ดร.สุทธิวรณ พิรศักดิ์โสภณ ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว กล่าววา
ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าข้อสอบมีความคลาดเคลื่อน
เพราะต้องรอผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการของสำนักทดสอบฯก่อน
ซึ่งคาดว่าจะได้ขอสรุปและรายงานให้ สพฐ.ทราบภายในวันที่ 24 เม.ย.นี้
ทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าข้อสอบและการตรวจกระดาษคำตอบของ มศว มีความคลาดเคลื่อนจริง
จะต้องมีการยกเลิกการสอบและจัดสอบใหม่หรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับมติของสพฐ. เพราะ มศว

เป็นเพียงผู้ออกข้อสอบเท่านั้น

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันที่ 21 เมษายน 2558